



## ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อ  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ

\*\*\*\*\*

ตามประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก  
พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ  
ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ๑ ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม  
๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัด  
อุบลราชธานี โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท นั้น

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประกาศดังกล่าวพบว่า ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ  
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล  
พ.ศ.๒๕๕๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง  
สายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ในการประชุมครั้งที่ ๒  
(๑/๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ จึงประกาศยกเลิกและแก้ไขรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภท  
วิชาการระดับปฏิบัติการ โดยจะจัดทำประกาศฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน  
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ  
ปฏิบัติการ ยังไม่มีการดำเนินการสอบแข่งขันแต่อย่างใด จึงประสงค์คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขันให้แก่ผู้สมัครเข้ารับ  
การสรรหาและเลือกสรรทุกตำแหน่งทุกราย ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกดำเนินยื่นความประสงค์ขอรับเงินคืน  
ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับค่าธรรมเนียมการ  
สมัครสอบฯ แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย